

กิจกรรมประชุมประจำเดือนและให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรม และหลักเกณฑ์การ
ประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
วันที่ ๒๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ ๒๕๖๗
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ



เมื่อวันที่ ๒๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ ได้ดำเนินการประชุมประจำเดือน โดย มีบุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ทุกคน จำนวน ๓๗ คน สมาชิกสภา ๑๒ เข้าร่วม โดยมีนายสุวรรณ โสดา ตำแหน่ง นายกององค์การบริหารส่วนตำบล เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีการส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานได้ทราบ ถึงรายละเอียดเนื้อหาของประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ และประมวลจริยธรรมสมาชิก สภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ และเพื่อให้บุคลากรทุกคนในองค์กรและสมาชิกสภา นำหลักเกณฑ์ตามประมวลจริยธรรมไปใช้ในการปฏิบัติตนและรักษาคุณงามความดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด รวมถึงแนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรม (Dos & Don'ts) ข้อควรทำ ข้อไม่ควรทำ

โครงการป้องปรามและลดคดีทุจริตในพื้นที่ กิจกรรมการระดมความคิดเห็น เพื่อกำหนดประเด็น จัดทำแผนงานและแนวทางในการขับเคลื่อน



เมื่อวันที่ ๑๗ ธ.ค. ๖๗ นายสุวรรณ โสดา นายองค์การบริหารส่วนตำบลอิเซ มอบหมาย จำเอก ประชาธิป ถาวร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป และนางสาวศุภิสรา โสดา ผู้ช่วยนิติกร เข้าร่วม โครงการป้องปรามและลดคดีทุจริตในพื้นที่ กิจกรรมการระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดประเด็น จัดทำแผนงานและแนวทางในการขับเคลื่อน เพื่อป้องปรามหรือเฝ้าระวังปัญหาการทุจริตในพื้นที่ ในประเด็นความเสี่ยงการดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีนวัตกรรมไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทำและขับเคลื่อนแนวทางข้อเสนอแนะ หรือมาตรการการแก้ไขปัญหาการทุจริตกรณีเกี่ยวกับบัญชีนวัตกรรมไทยในพื้นที่ไปสู่การปฏิบัติ โดยมีหน่วยงานร่วมให้ข้อเสนอแนะและสะท้อนปัญหาที่พบและอุปสรรคในการดำเนินงาน ทั้งจาก สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ รวม ๔๑ คน

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการส่งเสริมธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐเชิงรุก ภายใต้
โครงการขับเคลื่อนระบบเฝ้าระวังการทุจริตในหน่วยการภาครัฐ



เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗ นายสุวรรณ โสดา องค์กรบริหารส่วนตำบลอีเซ พร้อมด้วย นายอาทิตย์ คำเนา รองปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบลอีเซ และนางสาวศุภิสรา โสดา ผู้ช่วยนิกร เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการส่งเสริมธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐเชิงรุก ภายใต้โครงการขับเคลื่อนระบบเฝ้าระวังการทุจริตในหน่วยการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ณ โรงแรมแกลลอรี่ ดีไซน์